

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo

Ngày 25/5/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh (*sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo*) chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo (*theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh*). Sau khi nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau:

Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông được tổ chức trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo an ninh, an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố (*tăng 11 bậc so với năm 2021*); thí sinh trúng tuyển vào trường đại học, cao đẳng xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố. UBND tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu, tổ chức kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí với ngành giáo dục và đào tạo trong công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phương án tổ chức Kỳ thi; đặc biệt là ngành Công an, Y tế, Tài chính đã đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện để tổ chức Kỳ thi.

Để Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh (*sau đây viết tắt là Kỳ thi*) diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi và đạt kết quả cao, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy kinh nghiệm và các kết quả đạt được trong công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi trong các năm vừa qua; nắm chắc và bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 địa bàn tỉnh; cụ thể, một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian đến như sau:

1. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản của Ban Chỉ đạo: (1) Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Quảng Ngãi; (2) Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. Thời gian hoàn thành **trước ngày 01/6/2023** để Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành để triển khai thực hiện.

2. Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức Kỳ thi, Thông báo phân công nhiệm vụ, các văn bản của Ban Chỉ đạo, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nắm chắc nội dung, nhiệm vụ được giao và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện đúng, kịp thời, hiệu quả công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin ngay cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai các phương án xử lý, giải quyết theo quy định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tổng thể cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện (*bao gồm điện thoại có chức năng loa ngoài*); phương án điều động cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo; phương án tổ chức sao in đề thi, vận chuyển đề thi, ...; dự lường tất cả các tình huống không thuận lợi có thể xảy ra để xây dựng phương án ứng phó, đảm bảo Kỳ thi năm 2023 được tổ chức an ninh, an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Trên cơ sở rà soát các nội dung, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, kiểm tra thực tế và chỉ đạo giải quyết đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh (*nếu có*). Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/6/2023**.

4. Đối với những khó khăn trong bố trí địa điểm cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo Quy chế thi (*bao gồm những vướng mắc liên quan đến khoảng cách nhà dân cách biệt phòng thi*), Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh rà soát thực trạng cụ thể ở tất cả các điểm thi và trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện phương án khắc phục theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3069/UBND-KGVX ngày 24/6/2022 để chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp khắc phục. Lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi năm 2023.

5. Về việc quản lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phân công và thông tin đến Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan về cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống về Kỳ thi.

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến thông tin về Kỳ thi; đồng thời, quản lý, theo dõi thông tin, dư luận để kịp thời có phương án xử lý đối với những thông tin giả, thông tin sai sự thật trong thời gian trước, trong và sau tổ chức Kỳ thi, đảm bảo an ninh, an toàn để không ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh dự thi.

6. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm đảm bảo giải quyết kinh phí đầy đủ và kịp thời phục vụ tốt Kỳ thi theo quy định. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kinh phí cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra Kỳ thi. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2023.

7. Công an tỉnh, Sở Y tế, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương xây dựng phương án về nhân lực, điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn các Điểm thi. Tỉnh Đoàn xây dựng và ban hành Kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và gia đình thí sinh có nhu cầu về nơi ăn ở, đi lại; nhất là ở những Điểm thi có đông thí sinh dự thi.

8. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm

a) Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiểm tra, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, công tác vệ sinh tại các điểm thi trên địa bàn; quan tâm, hỗ trợ giới thiệu chỗ ở cho cán bộ coi thi từ các địa phương khác làm công tác thi (*nhất là cán bộ coi thi từ các huyện đồng bằng đến các huyện miền núi*); phối hợp với Sở Y tế đảm bảo công tác phòng dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức Kỳ thi; phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác tiếp sức mùa thi, nhằm hỗ trợ các điều kiện tốt cho các thí sinh tham gia Kỳ thi.

b) Phối hợp với Cơ quan Công an rà soát, kiểm tra các vị trí xung quanh điểm thi, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho kỳ thi theo quy định.

c) Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh rà soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn về hệ thống điện tại các điểm thi trên địa bàn.

d) Riêng đối với UBND huyện Lý Sơn, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan lập phương án tổ chức Kỳ thi được đảm bảo.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh để các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.362

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phùng Tô Long

